

ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558

นำเสนอเมื่อ : 10 มิ.ย. 2558

ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๖๒๓๔๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษาและคำนวณอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นรายโรงเรียน โดยจำแนกตามประเภทตามขนาดสถานศึกษา ความต้องการครูของโรงเรียนตามสาขาวิชาที่ขาด (เท่ากับจำนวนครูที่ขาด) และจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการที่สอนในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการวางแผนกำลังคนของสถานศึกษาและในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษามากที่สุด เป็นประโยชน์ในการขอรับสนับสนุนอัตรากำลังครูจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ, การวางแผนกำลังคนในสถานศึกษา, การวางแผนเพื่อการผลิตและการพัฒนาครู, การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังครูให้สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีได้รับอัตรากำลังครูคืนจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ จึงขอให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลความต้องการครู ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่รายงานผ่านระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC (ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ใช้ในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ลงในแผ่นดิสเก็ต (สามารถ Download แบบความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ <http://personel.obec.go.th>) และเมื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว ๒ ทาง คือ ทาง E-mail address มาที่ pamanpower@hotmail.com และเอกสารจำนวน ๑ ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ต ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า และขอขอบคุณในความร่วมมือนด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (กผอ.)

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๒

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกไฟล์แนบ](#)